
BORGARRÁÐ 11. júní 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
samskipti borgarinnar við forstjóra flugfélagsins Ernis - R20060107  

Óskað er upplýsinga um hver fól lögmönnum borgarinnar að kalla á forstjóra Flugfélagsins 
Ernis til að tilkynna honum að flugskýli og viðhaldsstöð félagsins yrði rifið, bótalaust.


